



ความเป็นมาของปัญหา

คอมมิวนิสต์ได้ดำเนินการแทรกซึมและบ่อนทำลายประเทศไทยมาเป็นลำดับ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2466 เป็นต้นมา และได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นจนถึงจับอาวุธเข้าต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเมื่อ พ.ศ. 2508 เหตุการณ์เรื่อนี้ได้เกิดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทย แต่ที่รุนแรงที่สุดนั้น เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นับว่า เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศไทยและทำลายความสงบสุขของประชาชน ทั้งเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจำเป็นต้องจัดการปราบปรามโดยเด็ดขาด จึงได้ตั้ง กองบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ขึ้น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ซึ่งต่อมาได้แปรสภาพเป็น กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ ในปี พ.ศ. 2512 ไซ้ชื่อย่อว่า กอ.ปค.¹ และต่อมาได้แปรสภาพเป็น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ไซ้ชื่อย่อว่า กอ.รมน. ในปี พ.ศ. 2518

คอมมิวนิสต์ที่ทำให้โลกเดือดร้อนทุกวันนี้ ความจริงก็เกิดจากบุคคลจำนวนน้อย ผู้ที่เข้าใจลัทธิที่แท้จริงก็มีไม่ถึงร้อยละ 1 แต่คอมมิวนิสต์ได้ให้หนทางปฏิบัติ คือ "อุดมการณ์" (Ideology) เป็นเครื่องเร้าอารมณ์² คอมมิวนิสต์ได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับจิตใจมนุษย์มาใช้ในการต่อสู้ โดยยกเอาสาเหตุต่าง ๆ มาอ้าง สถาปนาความขัดแย้งขึ้นบน

¹ กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์, "ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2513," กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์, (พระนคร, โรงพิมพ์กรมการทหารสื่อสาร, 2513), หน้า 1.

² หลวงวิเชียรแพทยาคม, ศาสตราจารย์, จิตวิทยา, (พระนคร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508), หน้า 205.

ทำลายบุคคลอยู่ เมื่อถึงขั้นศัตรูอ่อนกำลังแล้ว คอมมิวนิสต์ก็จะจัดการตะครุบเหยื่อโดยทันที
กลวิธีนี้ คอมมิวนิสต์ได้นำมาใช้จนกลายเป็นหลักนิยมของคอมมิวนิสต์¹

คอมมิวนิสต์รู้ว่า การจู่โจมคนนั้นนับเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะมีสภาพเป็นการถาวร
กว่าการบังคับ ซึ่งมีสภาพเป็นการชั่วคราว เมื่ออำนาจที่นำมาใช้บังคับสิ้นสุดลงเมื่อใด
คนที่ตกอยู่ใต้อำนาจบังคับก็จะกลับเป็นอิสระทันที ปกติอารมณ์ที่ถูกกด (Repressed
Emotion) อารมณ์ตัวขึ้นแล้วระเบิดออกมาเพราะทนไม่ไหว ที่เรียกว่า
" บ้าเลือด " รุนแรงถึงขนาดไม่กลัวแม้แต่ความตาย² คอมมิวนิสต์อ้างว่า จะนำ
ความสุขความสงบมาให้ แต่วิธีการของเขาก็คือ จู่โจมใจคน โลก ละสันโดษ ไม่พอใจ
ในสิ่งที่ตนมีกันได้ จู่โจมใจคน โกรธ อ้างว่า ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ ความผิดของ
รัฐบาลที่ไม่ช่วย ครั้นแล้วก็จู่โจมใจคน หลง เชื่อตามแนวคิด (Ideology)
ของเขา เพียงเท่านี้ พุทธศาสนิกชนยอมเห็นได้ว่า สังคมใดที่ไม่สอนให้คนขจัดความ
โลภ โกรธ หลง แล้ว สังคมนั้นก็ไม่เกิดความสงบ เมื่อไม่มีความสงบแล้ว ความสุข
จะเกิดขึ้นได้อย่างไร³

แถมอย่างไรก็ตาม คอมมิวนิสต์ก็ยังจำเป็นต้องใช้วิธีบังคับ โดยใช้กำลังหรืออยู่
จะทำร้าย หรือสังหารอย่างทารุณ เพื่อให้ประหวั่นใจประชาชน อย่างที่เรียกกันว่า
" ชาโกลสอนลิง " ป้องกันมิให้ประชาชนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาล ตามที่เมาเซตุงได้
กล่าวไว้ว่า " อำนาจทางการเมืองจะก้าวไปก็ด้วยลำกล้องปืน การยึดอำนาจด้วย
กำลังอาวุธเป็นงานสำคัญ และเป็นแบบของการปฏิบัติขั้นสูงสุด " ⁴

¹ วิเชียร เวชสวรรค์, การจู่โจมประชาชนในรวมมือในการปราบปรามผู้ก่อการ
ร้ายคอมมิวนิสต์, วิทยานิพนธ์วิทยาลัยการทัพบก, 2511, หน้า 18.

² หลวงวิเชียรแพทยาคม, ศาสตราจารย์, เรื่องเดิม, หน้า 237.

³ สายหยุด เกิดผล, พอ.ท., การดำเนินงานของกองบัญชาการปราบปราม
คอมมิวนิสต์, (อัครสำเนาะ), หน้า 3.

⁴ วิเชียร เวชสวรรค์, เรื่องเดิม, หน้าเดียวกัน.

คอมมิวนิสต์มุ่งตักกำลังเป้าหมายด้วยกลวิธีที่ประยุกต์มาจากปรัชญาของมาร์คซที่เรียกว่า " กฎโคละเล็คติคแห่งการขัดแย้งและทางนิเสธ " (Dialectic Laws of Contradictions and Negations) โดยใช้อาวุธสำคัญ คือ สงครามจิตวิทยา (Psychological Warfare) หรือที่เรียกในยามปกติว่า " การปฏิบัติการทางจิตวิทยา " (Psychological Operation) นั้นเอง การปฏิบัติการทางจิตวิทยามีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนให้ฝ่ายที่กระทำหรือปฏิบัติ ใฝ่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ทศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งใดแก่ ฝ่ายศัตรู กลุ่มเป็นกลาง หรือกลุ่มมิตรประเทศ กล่าวอย่างสรุป การปฏิบัติการทางจิตวิทยา คือ การต่อสู้เพื่อจะเอาชนะกันทางด้านจิตใจ หรือการนำความรู้เกี่ยวกับจิตใจมนุษย์มาใช้ในการต่อสู้กันเอง การปฏิบัติการทางจิตวิทยาจึงเป็นคำที่มีความหมายกว้างขวาง และกระทำโดยหลายแบบหลายวิธี ทำโดยปกปิดซ่อนเร้นลับซับซ้อน จนฝ่ายศัตรูไม่รู้ตัวเพราะมองไม่เห็น หรือขาดการวิเคราะห์ ดังจะพิจารณาได้จากกลวิธีของคอมมิวนิสต์ที่นำมาใช้ต่อโลกเสรีทุกวันนี้¹

การปฏิบัติการทางจิตวิทยา (ปจว.) คือ การใช้การโฆษณาชวนเชื่อหรือมาตรการอื่นใดที่ได้วางแผนไว้แล้ว ให้ไปมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น อารมณ์ ทศนคติ และพฤติกรรม ของกลุ่มชาติก ชาติเป็นกลาง หรือฝ่ายเดียวกัน ในหนทางที่จะสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของชาติเป็นผลสำเร็จ²

สื่อโฆษณาที่ใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาอาจพิจารณาแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ สื่อโฆษณาประเภทบุคคล และสื่อโฆษณาประเภทมวลชน สำหรับสื่อโฆษณาประเภทบุคคลนั้น เป็นการติดต่อแบบตัวถึงตัว เช่น การชุมนุม การพบปะ เป็นกลุ่ม องค์การทางสังคม งานสังคม การบันเทิง และการติดต่อเป็นบุคคล เป็นต้น

¹ วิเชียร เวชสวรรค์, เรื่องเดิม, หน้า 14 - 15.

² โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางจิตวิทยา, (อัคราเนา), หน้า 6.

ส่วนสื่อโฆษณาประเภทวาดชน หมายถึง การคิดต่อที่ไรสิ่งพิมพ์และเครื่องมือชนิดโสตทัศน
สิ่งพิมพ์นั้นอาจเป็นคำพูดหรือภาพที่พิมพ์ขึ้นหรือเขียนขึ้น โดยอาจทำเป็นใบปลิว จดหมาย
โปสเตอร์ การประกาศพาดข่าว เครื่องหมาย หนังสือเล่มเล็ก ๆ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
หนังสือเป็นเล่ม และใช้เป็นสิ่งอื่น ๆ ตามที่ต้องการ เป็นต้น สำหรับสื่อโฆษณาประเภท
โสตทัศน คงได้แก่ เครื่องขยายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์¹

Will H. Hays² กล่าวถึงบทบาทของภาพยนตร์ไว้ว่า บทบาท
ของภาพยนตร์ที่มคอสังคัม ไม่ว่าจะเป็ภาพยนตร์ประเภทใดก็ตาม แม้จะเด่นหรือค้อย
ในทางศิลปะ (Arts) อันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ ก็ตาม
ก็จะสามารถสะท้อนภาพให้เห็นสังคัมในแง่มุมต่าง ๆ อย่างแจ่มแจ้ง เช่น แผลงสลัม
แผลงโรครภัย ภารกิจ และการปฏิบัติงานของแพทย์ สภาพความคินรนของประชาชนที่ต้อง
ต่อสู้กับสังคัมที่ยุงเหิงซับซ้อนในยุคประชาธิปไตย

รวมศักดิ์ แก้วปลั่ง³ ได้กล่าวถึงความสำคัญของภาพยนตร์ไว้ว่า ด้วยคุณสมบัติ
พิเศษที่มองเห็นภาพด้วยตาและได้ยินด้วยหูในเวลาเดียวกัน ภาพยนตร์จึงมีบทบาทสำคัญต่อ
สังคัมในปัจจุบัน / จำกัควงแคบเข้าในประเทศไทยเรา กระทรวงพวงกรม และหน่วย
ราชการต่าง ๆ แทบทุกแห่ง วงการธุรกิจ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา
ทั่วไป ต่างได้ใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อในการเผยแพร่กิจกรรม ที่เจงนโยบาย แสดงผลงาน
และสร้างความเข้าใจอันดีต่อประชาชนอย่างแพร่หลาย

¹โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, เรื่องเดิม, หน้า 8.

²Will H. Hays, in his Annual Report to the Motion Picture Producers and Distributors of America, (New York: Prentice-Hill, 1939), p.2.

³รวมศักดิ์ แก้วปลั่ง, การวิเคราะห์บทบาทการผลิตภาพยนตร์ของหน่วยราชการ
ในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2512, หน้า 3.

ภาพยนตร์เป็นสื่อทัศนูปกรณ์ที่แพร่หลายที่สุด และให้ประโยชน์ที่สุดในโครงการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ เนื่องจากภาพยนตร์สามารถเร้าเร้าอารมณ์ และชักจูงประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และทั้งยังเป็นการศึกษาแก่ประชาชนให้ยังเกิดความรู้อย่างดี และมีความคิดริเริ่มในการทำงานอีกด้วย¹ ภาพยนตร์จึงเป็นสื่อโฆษณาประเภทหนึ่งที่ใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยา เพื่อชักจูงประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และเป็นสื่อในการเผยแพร่กิจกรรม ชี้แจงนโยบาย แสดงผลงาน และสร้างความเข้าใจอันดีต่อประชาชน ซึ่ง กอ.รมน. ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาพยนตร์ จึงได้ใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อโฆษณาและตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ ประเภทหนึ่ง

ความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน กอ.รมน. ได้จัดทำโครงการผลิตภาพยนตร์ขึ้น ในฝ่ายปฏิบัติการทางจิตวิทยา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการโฆษณาและตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อของคอมมิวนิสต์ โดยใช้สื่อทางภาพยนตร์ เพื่อจูงใจให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของคอมมิวนิสต์ เพิ่มพูนความรัก ซาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปฏิบัติในโครงการนี้ ได้แก่ การจัดทำภาพยนตร์เรื่อง จัดทำภาพยนตร์สารคดี หรือกอบกู้ภาพยนตร์ที่เห็นสมควรจะนำไปขยายผลทาง ปจว. โดยใช้ชุดข่าวสารเคลื่อนที่ (ขสท.) ทั้งทหารและพลเรือน นำไปเผยแพร่ถึงประชาชนในหมู่บ้าน² และ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม ก็ได้รับภาพยนตร์จาก กอ.รมน. หรือภาพยนตร์จากหน่วยอื่นใดที่ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนมพิจารณาเห็นว่า สมควรที่จะนำไป

¹บริการสื่อทัศนศึกษา ไทย - อเมริกัน, การใช้สื่อทัศนศึกษาในโครงการพัฒนาชุมชน, งานเลขที่ 1221, พ.บ., 2506, (อัคราเนา), หน้า 1.

²ฝ่ายปฏิบัติการทางจิตวิทยา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน, บรรยายสรุปฝ่ายปฏิบัติการทางจิตวิทยา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน, (อัคราเนา), หน้า 9.

ขยายผลทาง ปจว. สำหรับชุด ขสท. (พลเรือน) ที่ปฏิบัติการทางจิตวิทยาในเขต
จังหวัดนครพนม นำไปเผยแพร่ถึงประชาชนในหมู่บ้าน

ถึงแม้ว่า กอ.รมน. จะมีโครงการผลิตภาพยนตร์ และได้ผลิตภาพยนตร์ขึ้นใช้
ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาไปบ้างแล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นภาพยนตร์ข่าวและสารคดี
ชนิดไม่มีเสียงในฟิล์ม และ ข่าว - คำ ที่เป็นเรื่องราวกึ่งให้ความบันเทิงและภาพยนตร์
การ์ตูน ชนิดมีเสียงในฟิล์ม และ สัทธิธรรมชาติ ก็มีอยู่บ้างแต่เป็นจำนวนน้อย อีกทั้งวัตถุประสงค์
ของภาพยนตร์แต่ละเรื่องก็ไม่ปรากฏแน่ชัด และก็ยังไม่เคยมีการวิจัยหาผลของการใช้
ภาพยนตร์ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. แต่ละเขตจังหวัด โดยเฉพาะ
กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม ดังนั้น จึงน่าจะมีการวิจัยหาผลของการใช้ภาพยนตร์ในการ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม โดยสำรวจความคิดเห็นของ
ชาวบ้านเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัด
นครพนม ในด้านที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนชาติ และศาสนา ว่าเป็นเช่นไร
และความคิดเห็นนั้นสัมพันธ์กับเพศและอายุของชาวบ้านหรือไม่ และศึกษาคุณค่าของภาพยนตร์
ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม เพื่อจะได้ทราบผล
ของการใช้ภาพยนตร์ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม
ในด้านความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัด
นครพนม ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนชาติ และศาสนา อันจะเป็นแนวทาง
ในการสร้างภาพยนตร์และแนวทางในการเลือกใช้ภาพยนตร์ ให้เหมาะสมกับเกณฑ์ เพศ
และอายุ ของชาวบ้าน ในเขตจังหวัดนครพนม ตลอดจน กอ.รมน. แต่ละเขตจังหวัด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อหาผลของการใช้ภาพยนตร์ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน.
เขตจังหวัดนครพนม ในด้านความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ
กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนชาติ และศาสนา

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างเพศ และระหว่างอายุของชาวบ้าน
ในค่านิยมความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม
ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนชาติ และศาสนา

3. เพื่อศึกษาคุณค่าของภาพยนตร์ที่มีต่อ การปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ
กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม

สมมุติฐานของการวิจัย

ผลของการใช้ภาพยนตร์ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. เขตจังหวัด
นครพนม สามารถสร้างเสริมความคิดเห็นของชาวบ้าน ที่มีต่อการปฏิบัติการทางจิตวิทยา
ของ กอ.รมน. เขตจังหวัดนครพนม และความคิดเห็นในระหว่างเพศและระหว่างอายุ
ของชาวบ้านไม่แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้

1. ภาพยนตร์ที่ กอ.รมน. ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ
กอ.รมน. แต่ละเขตจังหวัด มีจำนวนน้อยและเป็นภาพยนตร์เก่าเป็นส่วนมาก กอ.รมน.
เขตจังหวัดนครพนมได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้ประชาชนในเขตจังหวัดนครพนมได้มีโอกาส
ชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
จึงได้ขอพระราชทานฟิล์มภาพยนตร์ จำนวน 2 เรื่อง ๆ ละ 1 ม้วน เรื่องที่ 1 ชื่อเรื่อง
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2520
เรื่องที่ 2 ชื่อเรื่อง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ วันที่
12 สิงหาคม 2520 เป็นภาพยนตร์สีธรรมชาติ เสียงในฟิล์ม ขนาด 16 มม. ความยาว
800 ฟุต และ 1,100 ฟุต ตามลำดับ มาใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน.

เขตจังหวัดนครพนม ระหว่างเดือนเมษายน 2521 ถึงเดือนมิถุนายน 2521 ซึ่งผู้วิจัยได้
ใช้ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้

2. หมู่บ้านที่ผู้วิจัยทำการสำรวจ เป็นหมู่บ้านที่ชุดข่าวสารเคลื่อนที่ (พลเรือน)
ของ กอ.รมน.เขตจังหวัดนครพนม เขาไปปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ
กอ.รมน.เขตจังหวัดนครพนม ระหว่างเดือนเมษายน 2521 ถึงเดือนมิถุนายน 2521

3. ตัวอย่างประชากรที่ทำการสัมภาษณ์ ได้แก่ ชาวบ้านในหมู่บ้านตามข้อ 2.
อายุระหว่าง 9 - 80 ปี จำนวน 120 คน เป็นเพศชายและเพศหญิงอย่างละ 60 คน
ไม่จำกัดการศึกษา และอาชีพ

4. เอกสารเกี่ยวกับ กอ.รมน. และการดำเนินการป้องกันและปราบปราม
คอมมิวนิสต์ บางฉบับเป็นความลับของทางราชการ ผู้วิจัยไม่อาจจะนำมาเปิดเผยได้
ฉะนั้น เอกสารที่ผู้วิจัยอ้างอิง จึงรวบรวมมาจากเอกสารที่ไม่เป็นความลับของทางราชการ
และส่วนใหญ่เป็นเอกสารที่ประกอบการบรรยาย ในวิทยาลัยการทัพบก โรงเรียนสงคราม
จิตวิทยา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก เอกสารของฝ่ายปฏิบัติการทางจิตวิทยา กอ.รมน.
และอื่น ๆ ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ทั่วไป

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. จะได้ทราบผลของการใช้ภาพยนตร์ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ
กอ.รมน.เขตจังหวัดนครพนม ในด้านความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อการปฏิบัติการทาง
จิตวิทยาของ กอ.รมน.เขตจังหวัดนครพนม ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจน
ชาติ และศาสนา

2. จะได้แนวทางในการสร้างภาพยนตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ
กอ.รมน.เขตจังหวัดนครพนม ในทางสร้างเสริมความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อการปฏิบัติ
การทางจิตวิทยาของ กอ.รมน.เขตจังหวัดนครพนม ตลอดจน กอ.รมน.แต่ละเขตจังหวัด

3. จะได้แนวทางในการเลือกใช้ภาพยนตร์ให้เหมาะสมกับเกณฑ์เพศและอายุของ
ชาวบ้าน ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน.เขตจังหวัดนครพนม ตลอดจน

กอ.รมน.แต่ละเขตจังหวัด

คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

ชาวบ้าน หมายถึง ชาวบ้านในหมู่บ้านชนบทที่อยู่ห่างไกล และในเขตแทรกซึม บอนทำลายของผูกอการรายคอมมิวนิสต์ ซึ่งซุกซาวสารเคลื่อนที่ของ กอ.รมน.เขตจังหวัด นครพนม เขาไปปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน.เขตจังหวัดนครพนม

ภาพยนตร์ หมายถึง ภาพยนตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน.เขตจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นทั้งภาพยนตร์ที่ กอ.รมน.ผลิตขึ้นเอง หรือ ภาพยนตร์ที่หน่วยงานอื่นผลิตขึ้น

การปฏิบัติการทางจิตวิทยา หมายถึง การใช้การโฆษณาชวนเชื่อและมาตรการอื่นใด ตามแผนที่ได้กำหนดวางไว้ ให้ไปมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น อารมณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรม ของฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายเป็นกลาง หรือฝ่ายเดียวกัน ในวิถีทางที่จะสนับสนุน วัตถุประสงค์ของชาติไทยบรรลุผลสำเร็จ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ โดยมีผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป เรียกชื่อย่อว่า ผอ.ปค.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเขตจังหวัดนครพนม หมายถึง หน่วยงานรองที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ในเขตจังหวัดนครพนม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์เขตจังหวัดนครพนม เรียกชื่อย่อว่า ผอ.ปค.เขต นพ.

คำขอที่ใดในการวิจัย

- กอ.ปค. ยอมมาจาก กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์
- กอ.รมน. ยอมมาจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (เติมใช้ชื่อว่า กอ.ปค.)
- กอ.รมน.เขต นพ. ยอมมาจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเขต
จังหวัดนครพนม
- ผอ.ปค. ยอมมาจาก ผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป
- ผอ.ปค.เขต นพ. ยอมมาจาก ผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์
เขตจังหวัดนครพนม
- ผบ.ศอปป. ยอมมาจาก ผู้บังคับศูนย์อำนวยการและประสานงาน
- ปจว. ยอมมาจาก การปฏิบัติการทางจิตวิทยา
- ผปจว. ยอมมาจาก ฝ่ายอำนวยการการปฏิบัติการทางจิตวิทยา
- ผปจว.กอ.รมน. ยอมมาจาก ฝ่ายอำนวยการการปฏิบัติการทางจิตวิทยา กอง
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแล
การปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน. และ กอ.รมน.แต่ละเขต
จังหวัด ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของชาติ
- ผปจว.กอ.รมน.เขต นพ. ยอมมาจาก ฝ่ายอำนวยการการปฏิบัติการทางจิตวิทยา
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเขตจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็น
แผนกการที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติการทางจิตวิทยาของ กอ.รมน.เขต
จังหวัดนครพนม ให้บรรลุตามนโยบายของ ผปจว.กอ.รมน. และ
หน่วยเหนืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามวัตถุประสงค์ของชาติ
- หน.ผปจว.กอ.รมน. ยอมมาจาก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการการปฏิบัติการทาง
จิตวิทยา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
- หน.ผปจว.กอ.รมน.เขต นพ. ยอมมาจาก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการการปฏิบัติการ
ทางจิตวิทยา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเขตจังหวัดนครพนม

ชุก ขสท.(ท.) และ ชุก ขสท.(พ.) ยอมมาจาก ชุกข่าวสารเคลื่อนที่ (ทหาร) และ ชุกข่าวสารเคลื่อนที่ (พลเรือน) หมายถึง ชุกเจ้าหน้าที่ที่ ๘๒จว.กอ.รมน. ส่งไปสมทบกับ ๘๒จว.กอ.รมน.เขต จังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือของ ๘๒จว.กอ.รมน.เขตจังหวัด ในการ ออกปฏิบัติงาน ๒จว. ในหมู่บ้านต่าง ๆ สํารวจข้อมูลและเยี่ยมเยียน ประชาชน รวมทั้งสนับสนุนหน่วยกำลังรบในการดำเนินการ ๒จว. ทางยุทธวิธีด้วย สำหรับชุก ขสท. ที่ ๘๒จว.กอ.รมน. ส่งไปสมทบกับ ๘๒จว.กอ.รมน.เขต นพ. เป็นชุก ขสท.(พ.)

หน.ชุก ขสท.(ท.) และ หน.ชุก ขสท.(พ.) ยอมมาจาก หัวหน้าชุกข่าวสารเคลื่อนที่ (ทหาร) และ หัวหน้าชุกข่าวสารเคลื่อนที่ (พลเรือน)

พ.ค.ท. (พคท.) ยอมมาจาก พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

พ.ค.จ. (พคจ.) ยอมมาจาก พรรคคอมมิวนิสต์จีน

จนท. ยอมมาจาก เจ้าหน้าที่

คม. ยอมมาจาก คอมมิวนิสต์

ผกค. ยอมมาจาก ผูกอกรายคอมมิวนิสต์ หมายถึง บุคคลที่ประพฤตินิด

พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ นั้นเอง บุคคลผู้กระทำผิดนั้นอาจแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ

- บุคคลกลุ่มที่ 1 ได้แก่ สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ คือ บุคคลที่เป็นคอมมิวนิสต์แท้ เป็นมันสมองในการปฏิบัติงานแทรกซึม บุคคลประเภทนี้ทำงานซุกใญ่อยู่เบื้องหลัง

- บุคคลกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ผู้รวมขบวนการปฏิวัติกับพรรคคอมมิวนิสต์ เรียกว่า " แนวร่วม " บุคคลประเภทนี้คิดดำเนินงานต่อต้านลัทธิชาตินิยมด้วยเหตุผลอย่างหนึ่ง ความจริงพวกเขาอาจไม่เข้าใจเรื่องของคอมมิวนิสต์ แต่มีความมุ่งหมายตรงกันอย่างหนึ่ง คือ ทำลายรัฐบาล จึงเขาไปร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือ

- บุคคลกลุ่มที่ 3 ไต่แก¹ กองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นผู้รวม
ขบวนการปฏิวัติของพรรค ผู้ที่ถูกชักนำไปเป็นทหารป่า อยู่ในกองกำลัง
จรรยาของพรรค พวกเหล่านี้ต้องอาศัยชาวบ้านในชนบท คือ เข้าไป
ขออาหารอยู่เสมอ
- บุคคลกลุ่มที่ 4 คือ ผู้ให้ความสนับสนุนแก่พรรคคอมมิวนิสต์ ทั้งด้วย
ความจริงใจ หรือด้วยเหตุแหวกลอมบางประการก็ดี ก็ย่อมมีความผิด
เช่น ให้ที่อาศัย ที่ประชุมแก่คอมมิวนิสต์ ชักชวนบุคคลอื่นให้เป็นสมาชิก
ให้เกิดความเลื่อมศรัทธาต่อศาสนา หรือให้การสนับสนุนทางการเงิน
อาหาร อาวุธ เครื่องมือเครื่องใช้ และเปิดเผยความลับของทางราชการ
ก็ดี ย่อมมีความผิดอยู่ในฐานะ ผกค. ด้วย¹

¹ กองอำนาจการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์, เรื่องเดิม, หน้า 9 - 10.